
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แล้ว 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ช้ัน ๕  
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล    ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เลขาธิการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กําธร  ตันติวิทยาทันต์ สํานักงานอธิการบดี 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๙. รองศาสตราจารย์จําลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๒. อาจารย์ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๔. อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. อาจารย์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๙. อาจารย์พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๑. อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๒. รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๒๕. ผูช้่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร ์
 ๒๗. รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๘. รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๙. อาจารย์ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๓๑. อาจารย์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 



 ๒ 

 ๓๓. อาจารย์สุขสิริ  ด่านธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๔. รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓๖. อาจารย์สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๓๗. อาจารย์โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๘. อาจารย์หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๓๙. อาจารย์อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๔๐. รองศาสตราจารย์อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๔๑. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๔๒. อาจารยเ์อกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๓. อาจารย์ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ์  นาทะพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๖. อาจารย์เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  เกษตรสุวรรณ แทนประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหน้างานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 ๔. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน  ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  และแจ้งว่า ได้

เรียนเชิญอธิการบดีพบสมาชิกสภาคณาจารย์ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุม สภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๖ 

มกราคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาค ณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๔๒ คน ติดราชการ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๔๓๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๓๔ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 ๓ 

 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท .) ได้มีการ

ประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ 

ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ลีปรีชานนท์ 

      ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประธาน ปอมท. 

 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ โนรี 

      ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองประธาน ปอมท. คนที่ ๑ 

 ๓) รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวาณิชนาม 

    ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองประธาน ปอมท. คนที่ ๒ 

 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๑ ปี ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

  ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๒ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เป็นผู้เข้าประชุม 

  รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย ได้สรุปสาระสําคัญจากการประชุม  เพื่อแจ้งให้ทราบ และขอ

ความร่วมมือ ดังนี ้

 ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ใหส้มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ท้ังช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ 

หอประชุมกองทัพเรือ 
 ๒) มีผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๒ ท้ังสิ้นจํานวน ๕,๙๗๘ คน 
 ๓) กําหนดการประชุมกรรมการดําเนินงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์แรกของเดือน 

และจะมีการประชุมอีกประมาณ ๕ คร้ัง 
 ๔) สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่แล้วเพื่อ

แก้ปัญหาที่นั่งแถวหน้าว่าง  ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบการเป็นอาจารย์สักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นภารกิจหนึ่ง

ของสมาชิกสภาคณาจารย์เนื่องจากเป็นตัวแทนจากคณะอยู่แล้วโดยให้จัดแบ่งเป็น ๒ รอบ รอบละ ๒๕ คน   จึงขอความ

ร่วมมือจากสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกท่านโดยให้ลงชื่อในเอกสารท่ีฝ่ายเลขานุการส่งให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งรอบเช้าและ

รอบบ่าย   
 เนื่องจากมีคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับอยู่แล้วท่ีประชุมเห็นดัวยว่าให้ทําหน้าที่เป็นสักขีพยาน เพื่อ

เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์สักขีพยาน ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าชุด

ครุย ชุดข้าราชการ/ชุดพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอกองคลังมหาวิทยาลัย 
 ประธานเสนอให้สมาชิกสภา ฯ ที่ยินดีสมัครเป็นอาจารย์สักขีพยาน ช่วยปฏิบัติหน้าที่ท้ังรอบ เช้าและ

รอบบ่าย เพื่อประหยัดงบประมาณในการเช่าชุด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายชื่อ ผู้ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์

สักขีพยานส่งให้รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
   ประธานแจ้งว่า ได้เสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 ๔ 

     -  รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

   -  อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคลากร 

    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะ กรรมการบริหารฝ่าย

กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    -  อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

    -  รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน คณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๖ การเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย ์

  ประธานแจ้งว่า สมาชิกได้มีการเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเลือก

ประธาน และเลขานุการแล้ว จํานวน ๖ ฝ่าย ยังเหลือฝ่ายวิชาการท่ียังไม่ได้เลือกประธานและเลขานุการ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

  ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกท่ีเลือกเป็นกรรมการมาก กว่า ๒ ฝ่าย โดย

ขอให้ลดเหลือเพียง ๒ ฝ่าย ท้ังนี้เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และปัญหาการนับองค์ประชุม ถ้ามีการประชุมในเวลา

เดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สําหรับรองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ นั้น อาจารย์ยืนยันจะเป็นกรรมการท้ัง ๔ ฝ่าย 

เนื่องจากสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาได้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๗ การเยี่ยมชมคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Visit) 
  ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๓๔ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบการ

ไปเยี่ยมชมคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะแจ้งกําหนดการเยี่ยมชมให้สมาชิก สภาฯ ทราบทางอีเม ล์ จึงขอเชิญ

สมาชิกท่ีสนใจเยี่ยมชมคณะ/หน่วยงาน แจ้งชื่อท่ีฝ่ายเลขานุการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม 

๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า ๒ คําว่า อาจารย์ประฤดา สุริยันต์ แก้เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ 
 หน้า ๒ คําว่า ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) เสนอให้สอบถามนิติกร กองกฎหมาย ว่าสมควรใช้คําใ ด เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว 
 หน้า ๕ ข้อ ๔ ความว่า ท้ัง Performance Agreement และมาตรฐานภาระงานมีความเก่ียวข้องกัน จะต้องไป

ด้วยกัน มาตรฐานภาระงานเป็นส่วนย่อย (subset) ของ Performance Agreement แก้เป็น ท้ัง Performance Agreement และ

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการมีความเก่ียวข้องกัน จะต้องไปด้วยกัน 

 เม่ือแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 



 ๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานแจ้งว่า เนื่องด้วย นายบัณฑูร สุภัควณิช และศาสตราจารย์ ดร .สิทธิชัย โภไคยอุดม ขอ

ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทย าลัยมหิดล ทําให้ตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังสองตําแหน่งว่างลงตั้งแต่วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ และได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง แทนตําแหน่งท่ีว่าง ลง เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ 

ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ขอให้ประธานสภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๒ ชื่อ ส่งถึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๕๓ โดยคณุสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
 ๑) ไม่เป็นข้าราชการประจํา ลูกจ้าง หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๒) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ี

ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 และความเหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑) เป็นผู้มีความสนใจ และเห็นความสําคัญของงานด้านวิชาการ 
 ๒) เป็นผู้มีความสนใจในการศึกษา และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 ๓) เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตามสมควรแก่ตําแหน่งหน้าท่ี 
 ๔) เป็นท่ีเคารพนับถือในสังคม 
 ๕) เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านอื่น โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้าน

บุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม และด้านสุขภาพ 
 ท่ีประชุมได้มีมติเสนอ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ และศาสตราจารย์

เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานจะได้ดําเนินการเสนอ ชื่อดังกล่าวต่อ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
    ๔.๑ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๒ 

   ประธานชี้แจงว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังสุดท้ายของ สภาคณาจารย์ ชุดท่ีแล้ว ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาผลกา รคัดเลือก

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี ๒๕๕๒ ซึ่งมีท้ังหมด ๖ คน โดยท่ีประชุมลงมติรับรอง อาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือก

เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ฯ  ๕ คน ส่วนอีก ๑ คนมีมติให้สภาคณาจารย์ชุดปัจจุบันหาข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ทําหนังสือคัดค้าน 

จึงได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ไปดําเนินการหาข้อมูล 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง โควศวนนท์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ได้ แจ้งผลการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ว่า ท่ีประชุมฝ่ายพัฒนาอาจารย์ มีมติเห็นสมควร รับรองให้

อาจารย์ท่ีได้การรับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ฯ ให้เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๒ ได้  แต่ท้ังนี้ให้รอจนกว่าคดีต่างๆ 

จะสิ้นสุด และพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จึงจะประกาศชื่อและมอบรางวัล ซึ่งอาจเป็นการประกาศชื่อและมอบรางวัลให้ย้อนหลัง 



 ๖ 

   ท่ีประชุมสภาคณาจารย์ ได้มีการอภิปราย กันอย่างกว้างขวาง ถึงขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกอาจารย์

ตัวอย่างท้ังประเด็นทางกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และท่ีประชุมมีมติให้มีการลงคะแนนรับรองการเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง

โดยวิธีลับ โดยให้ออกเสียง รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง 

  มติที่ประชุม  ไม่รับรอง  
 

  ๔.๒ การรายงานการด าเนินงานของผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๒.๑ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี  ผู้แทน สภาค ณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการพิ จารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๒ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๓๑๕ สํานักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 
๔.๒.๒ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าประชุม คณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๒ 

เม่ือ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓ .๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารศาลายา ชั้น ๒ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ได้สรุปผลการประชุม ดังนี้  

 ประธานคณะกรรมการฯ รองศาสตราจารย์วิ สิฐ จะวะสิต ได้แจ้งให้ทราบถึง เรื่องต่างๆ ท่ีได้

ดําเนินการไปแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 - ได้ทําการซ่อมแซมพื้นอาคารโรงอาหารในส่วนท่ีชํารุดแล้ว แต่เนื่องจากอาคารโรงอาหาร

เป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างโดยตรงบนพื้นดินจึงมีระดับความชื้นสูง อาจจะมีพื้นชํารุดอีกก็จะซ่อมแซมตามสภาพความเป็นจริง 
 -  อนุญาตให้นักศึกษาขอจัดกิจกรรมภายในอาคารโรงอาหาร MU Cafeteria ได้ โดยต้องขอ

อนุญาตใช้สถานท่ีล่วงหน้า 
 -  จากการสํารวจพบว่ามีภาชนะหายจากโรงอาหารจํานวนมาก 
 จากนั้นท่ีประชุมฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 -  กรณีภาชนะหาย ให้จัดจ้าง รปภ . เพิ่ม เพื่อสอดส่องดูแล พร้อมๆ  กับ จัด ทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนกลาง ในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ และรูปแบบวิดีทัศน์ 
 -  มีการคัดเลือกร้านค้าเข้าประกอบการอีก จํานวน ๗ ร้าน ได้แก่ อาหารอิสลาม อาหารญี่ปุ่น 

เก๋ียวเตี๋ยวเนื้อ ขนมจีน อาหารชีวจิต ไอศกรีม อาหารว่างญี่ปุ่น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
 -  มีการแจ้งผลการตรวจการปนเปื้อนในอาหารแก่ผู้ประกอบการ พร้อมท้ังแนะนําอบรม

วิธีการเตรียมและการปรุงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะตรวจการปนเปื้อนเป็นระยะ ปีละ ๓-๔ คร้ัง 
 -  จากผลการทดสอบคุณภาพน้ําจาก ตู้น้ําดื่ม จํานวน ๔ ตู้ พบว่ามีคุ ณภาพอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทุกอย่าง ดังนั้นเพื่อรักษาระดับคุณภาพให้คงไว้ จึงกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการดูแลเคร่ือ งกรองน้ําและกําหนดตาราง

การทํางานเป็นประจําด้วย 
 -  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกําลังดําเนินการติดตั้งกันสาดรอบอาคารเพื่อให้เดินได้สะดวก 

จะเสร็จในเร็วๆนี้ 
 -  ในช่วงเปิดภาคการศึกษาแรก จะมีการทํากิจกรรม ของนักศึกษามากเป็นพิเศษ จะอนุญาต

ให้ขยายเวลาขายอาหาร จากเดิมปิดเวลา ๒๐.๓๐ น. เป็น ๒๑.๐๐ น.  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 



 ๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป   

 ท่ีประชุมได้ กําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระณมพร จ๋วงพานิช 

 ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


